
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ 

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคาร
รั ฐสภา  เกี ยกกาย  นายชวน   หลี กภัย  ประธานสภาผู้ แทนราษฎร  เป็ นประธานการประชุ ม                         
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ        
ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร         
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 (๑) กระทู้ถาม      (ไม่มี) 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      

  ส านักองค์การระหว่างประเทศ ขอเรียนแจ้งว่า ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ จะมีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยประจ าชาติไทย ในสหภาพรัฐสภา (IPU  สหภาพสมาชิก
รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิค (APPU  และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA  จึงขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมการประชุม 

  (๓) รับรองรายงานการประชุม     (ไม่มี) 

         (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว      (ไม่มี)  

  (๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
  นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ระเบียบวาระ
เรื่องที่ค้างพิจารณา ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ นายสมคิด เชื้อคง และนายสุรวิทย์ คงสมบูรณ ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย 
เป็นผู้เสนอ โดยมีเรื่องท านองเดียวกันจ านวน ๒  ญัตติ จึงขอให้มาพิจารณาร่วมกัน 
  ๕.๑ ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ นายสมคิด เชื้อคง และนายสุรวิทย์ คงสมบูรณ ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย 
เป็นผู้เสนอ  
  การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ย่านเกียกกาย บนถนนทหาร แทนรัฐสภาเดิมข้างสวน
สัตว์ดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน ซึ่งเดิมต้องแล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน หรือในวันที่       
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่ปัจจุบันโครงการได้ล่าช้าและเลื่อนออกไปมาก รวมทั้งปัญหาเรื่องงบประมาณ          
และรายละเอียดของโครงการ จึงขอเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา   
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ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ผู้รับงานคือบริษัทซิโนไทย      
ตลอดการก่อสร้างมีข่าวที่ไม่ดีมาโดยตลอด ล่าสุดมีการต่อสัญญามาแล้ว ๔ ครั้ง ๒,๐๐๐ กว่าวัน การก่อสร้าง
ยังไม่มีความเรียบร้อย การต่อสัญญามีเหตุผลหลากหลายประการ ท าไมต้องใช้เวลา ๙๐๐ วันในการขยาย
สัญญา ท าไมมีการออกแบบสัญญาแยกส่วนกัน อยากทราบรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล       
ที่แท้จริงว่าท าไมจึงไม่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ตั้งแต่แรก ควรมีการตรวจสอบตั้งแต่ต้น    
เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาการก่อสร้างล่าช้า ปัญหาด้านการถมดิน ที่ผู้รับจ้างทราบตั้งแต่ต้น แต่ไม่มีการแก้ไข
ปัญหาแต่อย่างใด ในการต่อสัญญามีระยะเวลาที่ไม่สามารถท าการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ แต่กลับเขียนระยะไป
ในสัญญา ไม่ทราบว่ามีเหตุผลอะไร จึงอยากให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด 
  ๕.๒ ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวน
เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้า นายศุภชัย ใจสมุทร และนายชาดา ไทยเศรษฐ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
  ด้วยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ มีความจ าเป็นต้องมาใช้สถานที่หอประชุม ทีโอที 
ส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากความล่าช้าในโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ 
(เกียกกาย  ที่เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีก าหนดการก่อสร้างแล้ว
เสร็จภายใน ๙๐๐ วัน ต่อมาได้มีการขยายเวลาอีก ๓ ครั้ง ซึ่งในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารรัฐสภา             
แห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลต่อการใช้งบประมาณในการเช่าสถานที่หอประชุมทีโอที่ ส านักงานใหญ่          
แจ้งวัฒนะ และความไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเกิดความสงสัย           
ของประชาชนว่าสาเหตุแห่งความล่าช้าเกิดจากเหตุใด ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวมาเพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอนสวนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้า
  เมื่อผู้ เสนอญัตติ ได้อภิปรายครบทุกท่านแล้ว ประธานฯ ได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ               
ได้อภิปราย จากนั้น สมาชิก ฯ ได้อภิปรายสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือตรวจสอบความล่าช้า     
ในการก่อสร้าง และอภิปรายให้ข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ อาทิ การก าหนดใน T0R  เรื่องสถานที่ในการทิ้งดิน 
เหตุใดจึงไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ก าหนดไว้ในสัญญาตั้งแต่แรก จนท าให้เกิดปัญหาในการต่อสัญญา    
หลายครั้ง การมีคณะกรรมาธิการเข้ามาตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส และศึกษาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น     
เพ่ือจะได้น ารายละเอียดมาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป และจะได้เร่งการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท างานของสมาชิกฯ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 
ส่งผลกระทบต่อการท างานของสมาชิกฯ ในหลายประเด็น เช่น ปัญหาการขาดแคลนห้องประชุมสภา         
เป็นผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกฯ การขาดแคลนห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ระบบเสียง      
ในการถ่ายทอดการประชุมยังไม่มีครอบคลุม ท าให้ไม่ทราบและอาจมาลงมติไม่ทัน สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 
มลภาวะฝุ่น การก่อสร้างที่ล่าช้าส่งผลต่อภาระงบประมาณของประเทศ เพราะต้องเช่าสถานที่ท างานที่อ่ืน      
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ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และการต่อสัญญาหลายครั้ง ท าให้การก่อสร้างล่ าช้า สภาเสียผลประโยชน์          
ไม่อยากให้สภาต้องเสียเปรียบ  

  เมื่ อสมาชิกฯ ได้ อภิปรายจนได้ เวลาพอสมควรแล้ว  ที่ประชุมได้ลงมติ เห็นชอบ                 
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนน ๓๕๔ เสียง โดยมีจ านวน ๔๙ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณา ๖๐ วัน 
  ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษา ตรวจสอบ 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ เป็นผู้เสนอ  
  ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอให้ที่ประชุมน าเรื่องในท านอง
เดียวกันจ านวน ๙ ญัตติ มาพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ 
   ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญสอบสวนปัญหา
ระบบการตรวจสอบการช าระหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.  นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
   ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราดอกเบี้ย และวิธีการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.           
นายสฤษฎิ์ บุตรเนียน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
   ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญสอบสวนปัญหาการ
คิดดอกเบี้ยกับลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.  นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิก                  
สภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
   ๔. ญัตติ  เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา           
กรณี การบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.   นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ 
   ๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.          
โดยขอให้งดเบี้ยปรับและพักการช าระหนี้ ๕ ปี นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย           
เป็นผู้เสนอ 
   ๖. ญัตติ  เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา              
หาแนวทางการแกป้ัญหาการค้างช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.  พร้อมกับหาแนวทางในการ 
ปรับปรุงระบบ และเงื่อนไขการช าระหนี้ที่มีประสิทธิภาพ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร          
พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้เสนอ  
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   ๗.ญัตติ  เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ สามัญศึกษา              
พิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและแนวทางการบริหารจัดการกองทุน เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.                         
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุง นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์      
เป็นผู้เสนอ 
   ๘. ญัตติ  เรื่ อง ขอให้สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา              
พิจารณาศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเยียวยาช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.       
และนโยบายส่งเสริมการด าเนินการช าระหนี้ของลูกหนี้ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร          
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
   ๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการเยียวยาและช่วยเหลือลูกหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย 
และคณะ เป็นผู้เสนอ 
  เมื่อผู้เสนอญัตติได้อภิปรายแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปราย จากนั้น
สมาชิก ฯ ได้อภิปรายสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการในญัตติปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
เนื่องจากเห็นว่า กยศ. ช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชนมี
การศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสและสร้างอาชีพให้กับเยาวชน ควรมีแนวทางการลดหนี้ให้กับเด็กกู้ยืมแล้ว             
มีผลการเรียนดี เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ และลดภาระหนี้ให้กับผู้กู้ แนวทางเกี่ยวกับเงื่อนไขของการมีผู้ค้ า
ประกัน และเงื่อนไขของผู้กู้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับผู้กู้มีโอกาสเข้าถึงเงินทุน การแก้ปัญหาระยะยาวของ         
การไม่ช าระหนี้ คือต้องท าให้ผู้ที่เรียนจบไปแล้วมีงานท า เพื่อจะได้มีเงินมาช าระหนี้คืนให้กับ กยศ. หัวใจส าคัญ
ของ กยศ. คือ ให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเพ่ือน าไปใช้เพ่ือการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ผู้ยากจนให้มีโอกาสเรียนหนังสือ และมีรายได้   ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศที่เกิดประโยชน์สูงสุด                          
การแก้ปัญหาการไม่ใช้หนี้ ต้องดูกันในเชิงลึกว่าท าไมจึงไม่มีเงินใช้หนี้ อย่าตัดสินว่าคนที่ไม่ใช้หนี้เพราะต้องการ
หนีหนี้ แต่อาจเพราะไม่มีเงินใช้หนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีก็เป็นไปได้ ดังนั้นต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด 
การลงทุนกับคนไม่จ าเป็นต้องได้ผลก าไรในรูปของเงินเสมอไป แต่ก าไรอาจเป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดี          
ของคนในสังคมจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญกว่า ควรท าให้ กยศ. เป็นที่พ่ึงพิงของคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มากกว่า     
การติดตามให้ช าระหนี้ 
  เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการ 
จ านวน ๔๙ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณา ๖๐ วัน จากนั้นประธานฯ สั่งปิดประชุม   
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๕๒ นาฬิกา 
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